



ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
เรื่อง จ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ
โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเป็นผู้มีอาชีพประกอบกิจการเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ ตามประกาศของโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันเปิดซองใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล และมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างเหมาบริการ ในวงเงินงบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินงบประมาณ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ (งานพัสดุ) อาคาร ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมณีนรีรัตน์ อาคาร ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นเอกสารจ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ที่ห้องธุรการ (งานพัสดุ) อาคาร ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skburana.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๔๑๑๔๘๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


(นายอรรถพล ชุ่มเพ็งพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

